



ที่ ขร ๘๐๕๐๑/ว ๑๒๖๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
๓๔๕ หมู่ ๑๒ ถนนเทิง - เชียงของ
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๖๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อำเภอเทิง ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงได้จัดทำ “จดหมายข่าว” ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จึงขอส่ง “จดหมายข่าว” ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อนึ่ง สามารถสแกนจดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ที่ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

สำนักปลัด อบต.

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๙-๕๖๙๑

www.abt-wiangthoeng.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@abt-wiangthoeng.go.th





องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

www.abt-wiangthoeng.go.th

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

E – mail : abt.wiang@gmail.com

กิจกรรม



วันที่ 5 กันยายน 2565 นายสวาท ส้มใจ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคหอนอนพยาธิ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริต้านสาธารณสุข ส้มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง



วันที่ 6 กันยายน 2565 นายสวาท ส้มใจ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริต้านสาธารณสุข ส้มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยเน้นการจัดการขยะในครัวเรือน การจัดการขยะอินทรีย์โดยทำถังขยะเปียกกรั๊กซ์โลก การกำจัดขยะเปียกโดยการเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย



วันที่ 7 กันยายน 2565 นายสวาท ส้มใจ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอมหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริต้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยโครงการดังกล่าวได้มุ่งเน้นการเสริมสร้าง สันติสุขนุญให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น



วันที่ 6 กันยายน 2565 นายสวาท ส้มใจ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง



วันที่ 9 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พร้อมผู้นำชุมชนและราษฎรชุมชนบ้านห้วยโคก ดำเนินโครงการรักษา รักษาป่า รักษาแผ่นดิน : กิจกรรมกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ และโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ร่องตู่ ชุมชนบ้านห้วยโคก ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ปัญหาการกัดเซาะของน้ำ ป้องกันปัญหาการตื้นเขินในแหล่งกักเก็บน้ำ สามารถมีน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแหล่งน้ำได้อย่างคุ้มค่า



วันที่ 12 กันยายน 2565 นายฉวางท ส้มใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการส่งเสริมและช่วยเหลือราษฎรในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง



งานสาธารณสุข อบต.เวียง ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ในหมู่บ้านพื้นที่ อบต.เวียง เพื่อขนย้ายขยะอันตรายไปที่ศูนย์บริหารจัดการขยะ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



งานป้องกันฯ อบต.เวียง ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำเพื่อฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่วัด หมู่ 4 และหมู่ 8 ตำบลเวียง



งานป้องกันฯ อบต.เวียง ดำเนินการสูบน้ำออกจากบริเวณบ้านเรือนราษฎรหมู่ 10 ตำบลเวียง อันเนื่องมาจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมขัง



วันที่ 14 กันยายน 2565 นางจารุมาต สวัสดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ รักษาป่า ป้องกันเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคแทรกซ้อน รุ่นที่ 1 (เขตบ้านห้วยโคก) ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ซึ่งจัดโดยชมรมสมาชิกรวม ในพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย



งานป้องกัน อบต.เวียง ตำนเนินการแจกถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ 13 และหมู่ 18



เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประชุมหารือการจัดงานประเพณีแข่งเรือพาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23-24 ตุลาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านหุ้งโห่ง ต.เวียง อ.เทิง จ. เชียงราย



วันที่ 27 กันยายน 2565 นายสวาท ส้มใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน ลูกจ้างในสังกัดให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านพัสดุและระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง



เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 นายสวาท ส้มใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรวบรวมและขนย้ายขยะอันตราย "ท้องถิ่นเชียงราย สร้างสรรค์ ร่วมกันกำจัดขยะอันตราย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย อบท. ที่เกี่ยวข้อง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ดำเนินการขนย้ายขยะอันตรายและ นำมารวบรวมไว้ที่ศูนย์บริหารจัดการขยะ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินการกำจัดต่อไป และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ส่งมอบ "ถังตกโยธินต้นแบบในครัวเรือน" ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ไม้เป็นแบบอย่างเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป



วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสวาท ส้มใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไคร้ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อุนกรรมการ ในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพซึ่งกันและกันเพื่อเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการทำงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ



การดำเนินงานให้บริการด้านสาธารณูปโภค ในพื้นที่ ของกองช่าง อบต.เวียง